

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมเอเชียตะวันออก (ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ขั้นตอน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ของความเสี่ยง	วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
1. เจ้าหน้าที่จัดทำข้อเสนอโครงการ พร้อมระบุรายการและเหตุผล ความจำเป็นที่ต้องจัดซื้อจัดจ้างรายการดังกล่าว และขออนุมัติแก่ผู้บริหาร หน่วยงาน	เจ้าหน้าที่อาจจัดทำข้อเสนอโครงการ พร้อมระบุรายการและเหตุผล ความจำเป็นที่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการจัดจ้าง ผู้ประกอบการเอกชนที่มีการแลกรับ สินบนให้หัวหน้างานมีคำสั่งอนุมัติ	ปานกลาง	หัวหน้าหน่วยงานมอบหลักเกณฑ์และ นโยบายการทำข้อเสนอโครงการ เพื่อ จัดซื้อ/จ้างแก่ผู้อำนวยการกองและ เลขาธิการกรมฯ สำหรับใช้เป็นแนวทาง ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตลอดปีงบประมาณ	กรมเอเชียตะวันออกมีหลักเกณฑ์ และนโยบายเกี่ยวกับการทำข้อเสนอ เพื่อควบคุมและลดความเสี่ยงการ เกิดทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จึงส่งผลให้ไม่ปรากฏการ ทุจริตในขั้นตอนดังกล่าว
2. เมื่อโครงการได้รับอนุมัติ เจ้าหน้าที่จัดทำ ขอบเขตงานจ้าง (TOR) และกำหนดราคา กลางการจ้างตามวิธีการและขั้นตอนตาม ระเบียบราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัด จ้างและพัสดุ เสนอขออนุมัติต่อผู้บริหาร หน่วยงาน	เจ้าหน้าที่จัดทำขอบเขตงานจ้าง (TOR) และกำหนดราคากลางการจ้างตามวิธีการ และขั้นตอนตามระเบียบราชการที่ เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ โดยอาจปกปิดข้อเท็จจริง เพื่อเอื้อ ประโยชน์ในการแลกรับสินบนกับ ผู้ประกอบการ	ปานกลาง	ผู้บริหารกรมเอเชียตะวันออกมอบหมายให้ สำนักงานเลขานุการกรมฯ เป็นผู้กลั่นกรอง การจัดทำขอบเขตงานจ้าง (TOR) และ กำหนดราคากลางการจ้างตามวิธีการและ ขั้นตอนตามระเบียบราชการที่เกี่ยวข้องกับ การจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ	กรมเอเชียตะวันออกมีการกลั่นกรอง การจัดทำขอบเขตงานจ้าง (TOR) และกำหนดราคากลางการจ้างตาม วิธีการและขั้นตอนตามระเบียบ ราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัด จ้างและพัสดุ จึงส่งผลให้ไม่ปรากฏ การทุจริตในขั้นตอนดังกล่าว
3. เมื่อผู้บริหารหน่วยงานอนุมัติ TOR เจ้าหน้าที่สำรวจตลาดเพื่อเชิญชวน ผู้ประกอบการเอกชนเสนอราคาตามกรอบ ของ TOR และราคากลางให้หน่วยงาน พิจารณายน้อย 3 ราย	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอาจรู้เห็นกับ ผู้ประกอบการจัดทำใบเสนอราคาเท็จ ให้มีราคาที่ต่ำที่สุด ทำให้ผู้ประกอบการ ดังกล่าวได้รับการคัดเลือกเนื่องจาก มีราคาที่ต่ำที่สุด	ปานกลาง	หัวหน้าหน่วยงานมีคำสั่งแต่งตั้งบุคลากร ผู้มีได้มีส่วนได้ส่วนเสียกลั่นกรองและ ตรวจสอบการคัดเลือกผู้ประกอบการอย่าง ละเอียดถี่ถ้วนและเปิดเผยขั้นตอนการให้ คณะอย่างเป็นธรรม โดยมีการลงนามเป็น ลายลักษณ์อักษรกำกับ	กรมเอเชียตะวันออกมีการกลั่นกรอง และตรวจสอบการคัดเลือก ผู้ประกอบการอย่างละเอียดถี่ถ้วน และเปิดเผยขั้นตอนการให้คะแนน อย่างเป็นธรรม โดยมีการลงนามเป็น ลายลักษณ์อักษรกำกับ จึงส่งผลให้ ไม่ปรากฏการทุจริตในขั้นตอน ดังกล่าว

ขั้นตอน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ของความเสี่ยง	วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
<p>4. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบคัดเลือกผู้ประกอบการเอกชนจากเกณฑ์ราคาและคุณสมบัติ เสนอผู้บริหารหน่วยงานอนุมัติการจ้างตามขั้นตอนและระเบียบราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ และเมื่อผู้บริหารหน่วยงานอนุมัติ หน่วยงานประกาศผลการคัดเลือกผู้ชนะการจ้าง</p>	<p>เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบคัดเลือกผู้ประกอบการเอกชนจากเกณฑ์ราคาและคุณสมบัติที่ได้อาจมีการเอื้อประโยชน์เพื่อแลกรับสินบน</p>	<p>ปานกลาง</p>	<p>หัวหน้าหน่วยงานมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกผู้ชนะการจัดซื้อ/จ้างผู้ประกอบการ โดยดูแลและประเมินผลการคัดเลือก และกลั่นกรองการคัดเลือกอย่างละเอียด จนถึงเปิดเผยขั้นตอนการให้คะแนนอย่างเป็นธรรม เป็นลายลักษณ์อักษรกำกับ</p>	<p>กรมเอเชียตะวันออกมีการดูแลและประเมินผลการคัดเลือกและกลั่นกรองการคัดเลือกอย่างละเอียด จนถึงการเปิดเผยขั้นตอนการให้คะแนนอย่างเป็นธรรม เป็นลายลักษณ์อักษรกำกับ จึงส่งผลให้ไม่ปรากฏการทุจริตในขั้นตอนดังกล่าว</p>
<p>5. ผู้ประกอบการเอกชนดำเนินการตามที่หน่วยงานได้ว่าจ้าง และส่งมอบงานเมื่องานสำเร็จตามกรอบของ TOR</p>	<p>ผู้ประกอบการเอกชนดำเนินการตามที่หน่วยงานได้ว่าจ้าง และส่งมอบงานเมื่องานสำเร็จตามกรอบของ TOR โดยปกปิดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเอื้อประโยชน์สินบน</p>	<p>ปานกลาง</p>	<p>หัวหน้าหน่วยงานกำหนดให้คณะกรรมการทบทวนตรวจสอบผลผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้าง ระหว่างขั้นตอนรายงานผลแก่หัวหน้าหน่วยงานพิจารณา ก่อนประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อ/จ้างผู้ประกอบการอย่างเป็นทางการ</p>	<p>กรมเอเชียตะวันออกได้มีการทบทวนตรวจสอบผลผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้าง ระหว่างขั้นตอนรายงานผลแก่หัวหน้าหน่วยงานพิจารณา ก่อนประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อ/จ้างผู้ประกอบการอย่างเป็นทางการ จึงส่งผลให้ไม่ปรากฏการทุจริตในขั้นตอนดังกล่าว</p>
<p>6. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทำการตรวจรับงานจ้างที่ผู้ประกอบการได้ดำเนินการตามวิธีการและขั้นตอนตามระเบียบราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ และดำเนินการส่งค่าจ้างแก่ผู้ประกอบการดังกล่าวตามระบบงานที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐต่อไป</p>	<p>เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการส่งค่าจ้างแก่ผู้ประกอบการที่มีการแลกรับสินบน และมีแนวโน้มจัดซื้อ/จ้างผู้ประกอบการดังกล่าวซ้ำอีกในอนาคต</p>	<p>ปานกลาง</p>	<p>หัวหน้าหน่วยงานมอบหมายให้มีคณะกรรมการตรวจสอบประวัติข้อผิดพลาดและแนวโน้มการทุจริตของการจัดซื้อ/จัดจ้างผู้ประกอบการที่เคยใช้บริการมาแล้ว</p>	<p>กรมเอเชียตะวันออกได้มีการตรวจสอบประวัติข้อผิดพลาดและแนวโน้มการทุจริตของการจัดซื้อ/จัดจ้างผู้ประกอบการที่เคยใช้บริการมาแล้ว จึงส่งผลให้ไม่ปรากฏการทุจริตในขั้นตอนดังกล่าว</p>